

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/ตลาดหุ้น

วันที่: จันทร์ 30 สิงหาคม 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6767

หน้า: 15(กลาง)

Col.Inch: 42.23

Ad Value: 35,895.50

PRValue (x3): 107,686.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เจาะกระดาน: หุ้นเพื่อกร่อน



หุ้นเพื่อกร่อน

ช่วงที่ผ่านมา “โมนิก้า” พยายามไม่ทำตัวเผือกเรื่องข่าวหุ้นมากเกินไป เพราะหม่อมย่าอยากให้ผู้หญิงอย่างฉันเรียบร้อยเหมือนกุลสตรีไทย แต่สุดท้ายก็ไม่อาจปฏิบัติตามคำสอนของผู้ใหญ่ได้ หลังมีเสียงรบเร้าให้ช่วยสืบเสาะเรื่องราวหุ้นร้อนที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเยอะเหลือเกิน จึงต้องกลับลงมาในสนามเผือกแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ เพื่อช่วยลดอาการคันปากของแฟนคลับงี่ละคะ

ประกอบกับที่ยาวนี้มีการไล่ราคาหุ้นแบบสุดโต่ง และยังมีการสร้างสตอรี่เพี้ยน ๆ ออกมาบั่นกระแสะเยอะเยอะไปหมด รวมถึงบรรดาเจ้ามือหุ้นก็ตบเกียร์เดินหน้าเต็มสูบ ส่งผลให้หุ้นร้อนวิ่งกระชูดแบบไร้พื้นฐานรองรับกันเป็นแถว “โมนิก้า” จึงต้องกระโดดลงมาร่วมวงกับเขาด้วยคน หลังแหมงเมาให้ความสนใจอย่างล้นหลาม และมีการเฝ้าทกันสนั่นลั่นหึ่งในช่วงลัปดาห์ที่ผ่านมาละสิ

โดยเฉพาะการไล่ราคาแบบบั้งระห่ำของหุ้นการเมือง 7UP กลายเป็นช็อคที่แหมงเมาได้ตั้งแต่ยังอ้าปากค้าง เพราะเป็นการขึ้นต่อเนื่อง 5 วันติด พร้อมกับแสดงท่าทางจะดันกลับขึ้นไป 2 บาทแบบนี้ “โมนิก้า” บอกได้ทันทีว่า **หุ้นเป็นตัวพ่อ!** เพราะสตอรี่ที่เอามาขายมันไม่มีอะไรใหม่ แถมกำไรงวดล่าสุดที่ได้ก็มาจากการขายสมบัติเก่า จึงเหลือหนทางเดียวที่จะโตได้คือ หากินกับโปรเจกต์นักการเมือง..แหมงลือเฝ้าทไว้

แบบนี้จะ

หุ้นอีกตัวที่ได้ชื่อว่า**แสบตัวแม่** และมีข่าวลือพัวพันกับธุรกิจสีเทา ก็หนีไม่พ้นหุ้น **ACAP** อีกเช่นกัน และสิ่งที่น่ากังวลสำหรับเรื่องนี้คือ บริษัทมี**หนี้ท่วมหัว** และยังมี**การผิดนัดชำระหนี้**บ่อยครั้ง รวมทั้งธุรกิจที่ทำก็อยู่ในกลุ่ม **sun set** “โมนิก้า” จึงมองไม่เห็นหนทางที่หุ้นตัวนี้จะรอดพ้นภาวะล้มละลาย และหนทางเดียวที่จะทำให้เกิดการ **big change** คงหนีไม่พ้นคำว่า **เซ็ง** กิจการให้คนอื่นอีกกระมัง!

ปัญหาที่ตามมาคือ ดันมีชื่อของ **CHAYO** เข้ามามีเอี่ยวกับการเซ็งกิจการของรายข้างต้น และเรื่องนี้ก็นำมาสู่เสียง**จ่ำลือ**มากมายมหาศาลว่า **เอาจริงดิ?** พร้อมกับตั้งคำถามถึงเฮีย **“สุขสันต์”** ทำไมถึงกล้าเล่นกับไฟ และดิลดั่งกล่าวคุ้มกับการ**แบกหนี้ขนาดไหน?** ล้วนเป็นเรื่องที่คุณที่

ต้องออกมา**แถลงไข**ให้สังคมได้รับความกระจ่าง รวมทั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการหันมาเอาดีทางด้าน**มันนี่เกม** ก็เป็นอีกประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองอยู่นะคะ

มาถึงเรื่องที่มีกลิ่นตุ ๆ ขึ้นมาทั้งที ย่อมมีชื่อของหุ้นร้อน **UPA** เข้ามาเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนที่ต้องเฝ้าทถึง หลังประกาศ**แก้สัญญาซื้อหุ้น**นอกตลาดกับ **GTG** (บริษัททำกัญชา) หน้าตาเฉย.. ทั้งที่ 19 ก.ค. เพิ่งแจ้งตลาดฯ ในแบบ

สวยวิวดายควายลืมนี่เป็นการพลิกโฉมบริษัทครั้งสำคัญ และการ**พลิกผัน**ตรงนี้เองที่ทำให้ “โมนิก้า” ได้กลิ่นอายการ**เล่นไม่เชื่อ**ของคนบางคนในบริษัทแห่งนี้พะยะคะ

ว่ากันว่า **สาเหตุ**ที่ทำให้มีปัญหาจากการ**กดราคาซื้อ**จนน่าเกลียด ทั้งที่ตกลงด้วยปากเปล่าไว้ที่ราคาหนึ่ง พอถึงเวลา**แจ้งตลาดฯ** กลับกลายเป็น**คนละราคา**เลยทีเดียว!..ไม่เพียงเท่านั้นยังมีรายการ**แอบตีท้ายครัว GTG** ด้วยการ**ส่งมาเร็ว**เข้าไป**แอบดีลซื้อ**หุ้นกับผู้ที่ถือหุ้นบางคน จึงเป็นที่มาของการประกาศยกเลิก**แผนซื้อ**หุ้นแบบนี้ “โมนิก้า” มองเป็น**รอยบาดหมาง**ที่จะต้องเปิดศึกกันอีกรอบอย่างแน่นอน..งานนี้จริงเท็จประการใด **“วิษณุ”** ต้องออกมาพูดบ้างแล้ว เพราะสังคมชาวเผือกอยากฟังความจริงทั้งสองด้านนะจ๊ะ

อีกหนึ่งหุ้นร้อนที่สังคมกำลังจับตามองคือ **NUSA** ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าไป**พัวพัน**เกี่ยวกับชุดตรวจ **ATK** อย่างมีนัยสำคัญ และเหนือที่**กลุ่มเก่า**ได้มีการ**ถ่ายเลือด**อย่างเป็นทางการให้กับ**กลุ่มใหม่**เป็นที่เรียบร้อย “โมนิก้า” เลยไม่แปลกใจที่เรื่องราวของหุ้นตัวนี้กำลังถูกเฝ้าทอย่างหนัก เพราะมันมีเรื่องให้**ตั้งคำถาม**เยอะเยอะไปหมด **รวมทั้งธุรกิจการแพทย์จะรุ่ง**เหมือนที่แหมงเฝาคูยไว้อะป่าว?..คงต้องติดตามดูตอนต่อไปกันเอาเองนะคะ

เช่นเดียวกับในรายของ **TRITN** ภายใต้การนำทัพของ **“หญิง.ล”** ก็มีข่าวแว่ว ๆ กำลัง**ซุ่มทำอะไ**บางอย่าง? แหมมเรื่องดังกล่าวก็ยัง**ไม่เป็นที่เปิดเผย**แน่ชัดว่าช่วยสร้าง**ซินเนอร์ยี**ให้ธุรกิจได้มากขนาดไหน? บรรดา**ชาวเผือก**เลยพยายาม**ติดตาม**ดูการขยับตัวของ**น้องหญิง**รายนี้เป็นพิเศษ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ “โมนิก้า” อยากรู้เหมือนกันว่า **หุ้นตัวนี้มีอะไร**ดีซ่อนไว้ ราคาหุ้นถึง**เริ่มขยับ**พร้อม**ข่าวลือ**อีกครั้งนะนายจ๋า! ■